

ผลการเยือนประเทศไทยของเลขาธิการสหภาพรัฐสภา
ในฐานะแขกของหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภาอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
กรุงเทพมหานคร

ด้วย นาย Anders B Johnsson เลขาธิการ IPU ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตาม คำเชิญของคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน IPU ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพื่อ รับทราบพัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทย และหารือความร่วมมือระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับ IPU และได้มีหนังสือขอบคุณถึงนายอรรถพล สรสุชาติ กรรมการบริหารหน่วย ประจำชาติไทยใน IPU พร้อมกับ แจ้งว่ากำลังดำเนินการแปลงข้อเสนอแนะต่างๆ จากการเยือนประเทศไทยมาสู่การปฏิบัติ

เลขาธิการ IPU ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คณะ กรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน IPU ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประธานคณะกรรมการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง สมาชิกสภานิติ บัญญัติฯ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรคไทยรักไทย อดีตสมาชิกรัฐสภา รองเลขาธิการสถาบันพระปก เกศ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้แก่ สถาบันรัฐสภา ระบบการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน- ราษฎร ที่มาและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ศาสนาประจำชาติ คณะบุคคลที่จะแก้ไขวิกฤติชาติ (มาตรา ๖๘) การนิรโทษกรรมคณะทหารที่ยึดอำนาจการปกครองประเทศ (มาตรา ๒๕๕) และบทบาทขององค์กรอิสระ ในทางการเมืองและรัฐสภา

พัฒนาการเมือง ได้แก่ การเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเดือนธันวาคมฯ หรือในเดือน พฤศจิกายนฯ คดีของพรรคการเมืองในตุลาการรัฐธรรมนูญ บทบาทพรรคการเมืองในการร่างรัฐธรรมนูญ และการนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของคนไทยในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการนำ ประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยและเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ สภานิติบัญญัติฯ ในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพสื่อมวลชน

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้แก่ ความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง วิธีการลงประชามติและการประกาศผลประชามติ ทางเลือกของรัฐธรรมนูญฉบับถาวรถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ ผ่านประชามติ การนำรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำมาใช้ใหม่

ความเข้มแข็งของรัฐสภา ได้แก่ โครงการของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณใน การวางระบบของรัฐสภาเพื่อติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาล จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา และบทบาทของสถาบันพระปกเกล้าในการให้ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภาในการทำหน้าที่ในรัฐสภา

ความร่วมมือระหว่างสถานิติบัญญัติแห่งชาติกับ IPU ได้แก่ IPU จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร งบประมาณภาครัฐเดินทางมาประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณของสภา-นิติบัญญัติฯ วางระบบของรัฐสภาการติดตามการบริหารงบประมาณของรัฐสภา ตามคำร้องขอของนายทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการฯ ความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า ในการแปลตำราทางวิชาการของ IPU เป็น ภาษาไทย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ทาบทามให้ IPU เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า ในเดือนพฤศจิกายนฯ การนำกรณีของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาของ IPU เพื่อให้ IPU มีบทบาทช่วยเหลือประเทศที่มีกรณีเดียวกันนี้ในการกลับสู่ประชาธิปไตยและฟื้นฟูระบบรัฐสภา และความร่วมมือยกร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง ได้แก่ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้จากตัวอย่างของประเทศต่าง ๆ ที่มีความ เข้มแข็งในระบบเหล่านี้แล้ว

สถานภาพของไทยใน IPU ได้แก่ การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชา IPU ครั้งที่ ๑๑๗ ที่นครเจนีวา ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ และการตั้งป้ายชื่อประเทศไทยในที่ประชุมสมัชชา IPU ครั้งที่ ๑๑๗ ที่นครเจนีวา ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ และเผยแพร่พัฒนาการทางการเมืองของไทยในสื่อสิ่งพิมพ์ของ IPU

การพบปะสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ย้ำว่า IPU มีความประสงค์ที่จะเห็นประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วตามกรอบเวลาตาม รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนการของรัฐบาลและ คมช. และย้ำพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ไทยในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย

ประเมินผลการเยือน

๑. ประสิทธิภาพสำเร็จอย่างสูงยิ่ง มีประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นการเยือนที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการเมือง ได้พบกับบุคคล/คณะบุคคลต่างๆ ครบถ้วน ทำให้มีความเข้าใจที่ครอบคลุม

๒. เลขาธิการ IPU มีความเข้าใจพื้นฐานทางการเมืองไทยและพื้นฐานของพัฒนาการทางการเมืองเมืองของไทยดีขึ้น เพราะได้มารับทราบและติดตามด้วยตนเองอย่างเปิดเผย พบฝ่ายการเมืองทั้งสองด้าน ด้านรัฐบาลเก่าและด้านฝ่ายค้านเก่า ทำให้มองการเมืองและพลวัตทางการเมืองได้ครอบคลุมทั่วถึง เป็นผลดีต่อประเทศไทย

๓. ได้หารืออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานะของรัฐสภาไทยใน IPU และรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน IPU อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความต้องการที่จะเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ IPU ในเดือนตุลาคมฯ ศกนี้

๔. เลขาธิการ IPU ได้ตระหนักด้วยตนเองถึงการทำงานของสถานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะรัฐสภาโดยสมบูรณ์ และได้เห็นความมุ่งมั่นจริงจังของสถานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันรัฐสภา และนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งครั้งใหม่ ในการนี้ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายนฯ คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯ จะรับรองนาย Joachim Wehner ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร งบประมาณภาครัฐจาก London School of Economics ซึ่ง IPU ส่งมา

ช่วยเหลือในการวางระบบติดตามการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ ซึ่งจะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้
รับผิดชอบในภาครัฐ และจะเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๒๐ มิถุนายนฯ

ข้อเสนอแนะ

๑. คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน IPU เป็น umbrella ของความร่วมมือกับ
IPU ในนามสถานิติบัญญัติแห่งชาติและในนามประเทศไทย

๒. ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน
IPU ในการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับ IPU

๓. ดำเนินการทูตเชิงรุก แจ้ง IPU ทราบพัฒนาการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ปรับเอกสารชี้แจง
ข้อเท็จจริง (fact sheet) สม่่าเสมอ ส่งให้คณะกรรมการบริหาร IPU และกลุ่มภูมิภาคต่างๆ ใน IPU
และ ปรับยุทธศาสตร์กับกระทรวงการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการเยือนโดย

นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ